

Chi bộ Minh Thành tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho đảng viên

Yên Đức

Đi đôi với việc giáo dục đường lối, chính sách của Đảng cho đảng viên, chi bộ Minh Thành (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã *chăm lo rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống tham ô lãng phí, ăn uống bê tha không chính đáng* của đảng viên.

Chi bộ nhận thức rằng có đồng thời giải quyết vấn đề này thì mới tăng cường được sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao tác dụng tiên phong gương mẫu của đảng viên, củng cố tốt mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng.

Khi học tập bảy bài học kinh nghiệm xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”, chi bộ Minh Thành đã kiểm điểm, phân tích sâu sắc những hiện tượng tham ô, tư lợi, mất dân chủ và ăn uống không chính đáng của đảng viên.

Năm 1966, trong khi chi bộ có 2 đồng chí H và N phạm vi sai lầm hủ hoá, đồng chí P lợi dụng tham ô, nhập hàng tiền quỹ của hợp tác xã và một số lớn đảng viên còn tư lợi cá nhân, chăm lo vun xới cho mình, chưa quan tâm nhiều đến lợi ích của quần chúng, v.v... Các đồng chí trong ban chi uỷ còn gọi cho đảng viên suy nghĩ lời của đồng chí Lê Đức Thọ trong báo cáo tổng kết về cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” :... “Sức mạnh và tính sáng tạo của sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là *lòng quyết tâm cách mạng* và *tinh thần quyết chiến quyết thắng của tập thể những người đảng viên ...*”. Trên cơ sở đó chi uỷ phát động đảng viên đánh giá hết những thành tích của chi bộ, đồng thời thấy hết những khuyết điểm để đấu tranh giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Sau đó chi uỷ tự kiểm điểm trước quần chúng và phát động tư tưởng để quần

chúng phê bình, góp ý kiến xây dựng cho từng đảng viên. Thái độ phê bình của quần chúng giúp đỡ đảng viên rất đúng mức. Các xã viên chẳng những không lợi dụng cơ hội này để đả kích hoặc nói nặng thêm khuyết điểm của đảng viên, mà còn rất có ý nghĩa xây dựng Đảng, phân tích có tình có lý những ưu điểm và thiếu sót của đảng viên. Chẳng hạn như bà Đài phê bình đồng chí Tiểu (tổ trưởng đảng) là người rất hăng hái chăm lo lãnh đạo sản xuất, quan tâm đến đời sống của từng hộ xã viên, ngay thẳng, công bằng trong việc chia lương thực và phân phối hàng tiêu dùng cho xã viên, nhưng chưa thật gương mẫu thực hiện vệ sinh, ngăn nắp trong gia đình và còn chủ quan, thoả mãn với thành tích sản xuất đã đạt được.

Thái độ phê bình chân thành, mềm dẻo nhưng sâu sắc với quần chúng đã cổ vũ, động viên đảng viên gương mẫu trong lao động sản xuất, chấp hành chính sách và có sức thuyết phục rất tốt với những đảng viên phạm sai lầm khuyết điểm. Đồng chí T, một đảng viên lâu năm, đã nhiều lần phạm sai lầm tham ô, lợi dụng của tập thể hàng trăm đồng chí để mua xe đạp tư, qua học tập và được quần chúng giúp đỡ và mạnh dạn tự phê bình trong chi bộ và trước quần chúng. Các đồng chí P, N đã nghiêm khắc tự kiểm điểm những khuyết điểm trước chi bộ và tự nhận kỷ luật thích đáng, đồng thời xin chi bộ giao công tác để học tập, phấn đấu trở thành đảng viên khá.

Học tập và tự phê bình xong, chi bộ đã phát động đảng viên dứt điểm việc thanh toán nợ nần của hợp tác xã, chấm dứt những hiện tượng ăn uống không chính đáng, bàn biện pháp giữ gìn phẩm chất và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Về việc thanh toán nợ của hợp của hợp tác xã nông nghiệp, chi uỷ đã nghiên cứu bàn bạc cùng ban quản trị hợp tác xã tìm cách giải quyết cho phù hợp với hoàn cảnh từng đảng viên. Đối với đảng viên nợ tiền, như đồng chí T, chi bộ quyết định sau một năm phải thanh toán, trả đủ lại cho hợp tác xã. Đối với những đảng viên cấy ruộng riêng, chi bộ quyết nghị

chuyển giao số ruộng đó cho hợp tác xã nông nghiệp quản lý và ban quản trị tính công điểm trả lại cho các đảng viên. Thái độ gương mẫu của đảng viên còn lôi cuốn được nhiều quần chúng xã viên tự giác trả lại số ruộng cấy riêng cho hợp tác xã. Kết quả là chi bộ đã điều chỉnh đúng chính sách để lại 5% đất dùng cho chăn nuôi của xã viên. Chi bộ thống nhất chấp hành đúng nghị quyết của đảng uỷ và chính quyền xã về việc chấm dứt ăn uống vô nguyên tắc. Dự đại hội xã viên, hay hội nghị chi bộ, các đại biểu phải góp tiền, gạo để ăn cơm tập trung, không được ăn vào tiền gạo của tập thể. Tuyệt đối chấm dứt việc ăn uống mỗi khi ban quản trị họp. Nhờ chi uỷ biết cách sửa chữa những khuyết điểm một cách kiên quyết, nhưng nhẹ nhàng, hợp lý chi bộ công bố kế hoạch thanh toán nợ nần của đảng viên đối với hợp tác xã, quần chúng đều đồng tình ủng hộ, và đảng viên rất phấn khởi. Toàn thể đảng viên quyết tâm bảo vệ sự trong sạch của chi bộ đối với từng hạt thóc, đồng tiền, tài sản chung của hợp tác xã và của Nhà Nước.

Đi đôi với việc tăng cường giáo dục và phê bình, tự phê bình như trên, chi bộ đã coi trọng việc đưa đảng viên vào rèn luyện *trong thực tế*

lao động sản xuất và trong phong trào quần chúng. Trước đây do chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc đưa đảng viên vào rèn luyện thực tế trong lao động sản xuất, nên chi uỷ chưa có biện pháp tích cực giải quyết vấn đề này. Bản thân các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư chi bộ, chi uỷ viên cũng chưa gương mẫu lao động sản xuất. Trong một vụ, mỗi đồng chí chỉ làm được 20 ngày công, người nhiều nhất cũng chỉ đạt được 30 ngày công. Các đồng chí thường viện cố bận công tác, xách túi “chạy quanh” hợp tác xã nông nghiệp. Do đó vụ đông xuân năm 1966, trong đó 25 đảng viên của chi bộ, có đến một phần ba thiếu ăn, phải vay thóc của hợp tác xã. Tiếp đến vụ mùa năm 1966, do đảng viên không đi sát sản xuất, lúa bị sâu bệnh phá hoại, hợp tác xã thất thu trên bốn héc- ta, việc thu hoạch lại không được chuẩn bị chu đáo, kéo dài hàng tháng không gặt xong, một số thóc bị ngập thối, lên mọt, v.v...

Từ đầu năm 1967 trở đi, chi bộ Minh Thành đã chú ý khắc phục nhược điểm trên. Chi bộ đã kiểm điểm sâu sắc tình hình lãnh đạo sản xuất vừa qua, bàn bạc kế hoạch thi hành nghị quyết sản xuất sắp tới của đảng uỷ. Chi bộ phát động toàn thể đảng viên xây dựng chế độ lao động cụ thể của mình, nhằm bám sát đồng ruộng và chăm sóc tốt những thửa ruộng do mình trực tiếp phụ trách; nhằm làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức hợp lý lực lượng lao động trong sản xuất, coi đó là nội dung rèn luyện, tu dưỡng để trở thành xã viên tiến tiến và đảng viên “bốn tốt”.

Chi bộ Minh Thành còn vạch rõ cho đảng viên mục đích tham gia lao động và lao động cho tập thể, lao động có kỹ thuật và phải qua thực tế lao động để nghiên cứu biện pháp thực hiện mục tiêu mỗi lao động làm một héc- ta, đạt 5 tấn thóc và 2 con lợn. Thông qua lao động sản xuất, mỗi đảng viên phải suy nghĩ cải tiến kỹ thuật, cải tiến và sử dụng rộng rãi công cụ sản xuất mới để thực hiện thâm canh tăng vụ. Chi uỷ họp cùng ban quản trị và các đội trưởng đội sản xuất thành nhiều nhóm, do đảng viên trực tiếp làm nhóm trưởng để lãnh đạo. Chi uỷ còn giúp cho ban quản trị kết hợp chia nhóm, nhằm dứt điểm từng khâu sản xuất trong một thời gian nhất định như: tập trung gieo mạ, làm phân, bèo dậu, hoặc thuỷ lợi, v.v...

Sau đó chi bộ họp quần chúng xã viên để công bố chủ trương đưa đảng viên trực tiếp tham gia lao động và phụ trách sản xuất để quần chúng góp ý kiến bổ sung, trên cơ sở đó vận động quần chúng cùng đảng viên phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp. Để vận động xã viên thực hiện kế hoạch sản xuất đó có kết quả, đảng viên thật sự “lăn xuống đội, lội ra đồng” cùng sản xuất tập thể với quần chúng. Đồng thời chú trọng phát huy vai trò xung kích của đoàn thanh niên. Nhờ đó tinh thần lao động trong hợp tác xã ngày càng sôi nổi, sản xuất được đẩy mạnh. Những gương tốt về lao động của đảng viên và quần chúng xã viên ngày càng nảy nở. Ví dụ: Vụ động- xuân năm 1967, tổ đảng của đồng chí Giáp có bốn đảng viên gặt một ngày được trên ba mẫu lúa. Tổ đảng của đồng chí Hoà đưa năng suất gặt bình quân lên chín sào một người. Đồng

chí ất đã dùng xe cải tiến vận chuyển lúa, năng suất tăng gấp ba lần so với một lao động bình thường. Đặc biệt, một xã viên có tuổi như cụ Thính đã được chỉ uỷ và ban quản trị phát động toàn thể xã viên học tập. Để chỉ đạo công tác này được chặt chẽ, chỉ uỷ luân phiên nhau thường trực mỗi đồng chí ba ngày, vừa giải quyết công việc chung vừa theo sát hoạt động sản xuất của đảng viên, nắm những điển hình tốt của đảng viên để động viên, khen thưởng kịp thời. Nhờ đó chi bộ Minh Thành lãnh đạo thu hoạch vụ đông Xuân 1967 nhanh, chỉ trong 12 ngày đã gặt xong toàn bộ diện tích lúa, vượt thời gian của huyện quy định là ba ngày. Trong thời gian quy hoạch, chi bộ còn lãnh đạo kết hợp cày được 40% diện tích và làm được hàng nghìn gánh phân bón dự trữ cho vụ mùa.

Đưa đảng viên tham gia lao động sản xuất, phát động quần chúng giám sát việc lao động sản xuất và chấp hành các chính sách của đảng viên, chi bộ Minh Thành đã cải tiến thêm một bước việc phân công đảng viên. Đảng viên lao động sản xuất tốt cũng tức là cơ hội thuận lợi gần gũi quần chúng, tiếp thụ ý kiến phê bình của quần chúng, rèn luyện thường xuyên phẩm chất đạo đức của mình. Mối liên hệ giữa đảng viên và quần chúng ngày càng chặt chẽ. Quần chúng xã viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ. Xã viên được quyền tham gia bàn bạc dân chủ kế hoạch sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp. ý thức làm chủ hợp tác xã của xã viên ngày càng được tăng cường. Về phía đảng viên, ý thức tập thể, tinh thần trách nhiệm được nâng cao. Đảng viên đã thật sự chấm dứt tham ô, lãng phí và liên hoan ăn uống bữa bãi vô nguyên tắc. 100% đảng viên đã gương mẫu tham gia lao động, bình quân mỗi người đạt 24 ngày trong một tháng. Đặc biệt các đồng chí Láng, Dong, Giáp, Thừa, Tuấn tuy bận nhiều công tác ở xã, hợp tác xã cũng tích cực tham gia lao động, quan tâm đến công việc của hợp tác xã như công việc của nhà. Các đồng chí Lược, Lảng, Hân, Tuấn trước đây ngày công ít, thu hoạch thấp, sang vụ mùa năm 1967, đã trở thành lao động giỏi, thu nhập tăng, không những đủ ăn

trong gia đình, mà còn thừa thóc bán cho Nhà Nước được hàng trăm đồng tiền mặt.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã giải quyết được tình trạng sản xuất không cân đối giữa lúa và hoa màu, giữa trồng trọt, chăn nuôi. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của hợp tác được tăng cường thêm một bước. Cách làm ăn của hợp tác xã cũng tiến bộ, ví dụ khi tiến hành sản xuất vụ chiêm có xen kẽ chuẩn bị cơ sở vật chất cho sản xuất vụ mùa như gieo được trên 100 mẫu điền thanh, lấy được hàng ngàn gánh phân bùn, mua thêm hàng chục xe cải tiến, v.v...

Để giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho đảng viên, chi bộ Minh Thành còn chú trọng cải tiến nội dung và phương pháp *sinh hoạt của chi bộ, thông qua sinh hoạt chi bộ mà nâng cao nhận thức tư tưởng* cho đảng viên.

Chi bộ Minh Thành đã phấn đấu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đưa sinh hoạt chi bộ vào nề nếp. Trước khi họp chi bộ, từng tổ đảng kiểm điểm tình hình chấp hành nghị quyết của chi bộ, từng đảng viên đánh giá thành tích, khuyết điểm của mình và của tổ đảng để có kế hoạch sửa chữa. Việc phê bình và tự phê bình của đảng viên chủ yếu là được tiến hành ở tổ đảng. Đồng chí L, là phó chủ tịch xã, chưa gương mẫu sắp xếp hợp lý công tác của ngành để tham gia lao động sản xuất, thậm chí rất ít tham gia sinh hoạt tổ đảng. Tổ đảng đã đưa khuyết điểm này của đồng chí L đã sửa chữa, tiến bộ, tham gia lao động khá, mà vẫn có thời hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình.

Điểm nổi bật trong sinh hoạt chi bộ ở đây là coi trọng việc đấu tranh xác định tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức lao động sản xuất về kế hoạch phấn đấu, ý thức lao động sản xuất về kế hoạch phấn đấu tu dưỡng trở thành đảng viên “bốn tốt” của từng đảng viên, làm cho mỗi đảng viên hiểu rõ *ý nghĩa chính trị và nội dung tư tưởng* của những nghị quyết, chủ trương, chính sách và mục tiêu mà mình đang thực hiện. Trong cuộc họp chi bộ, chi uỷ còn giành nhiều thời gian cho những tổ đảng, đảng viên lao

động tốt và có kinh nghiệm đấu tranh chống lãng phí tham ô, báo cáo trước chi bộ để rút kinh nghiệm học tập chung.

Chi uỷ đã triệt để phát huy phê bình từ dưới lên và tự phê bình của cán bộ lãnh đạo thông cảm với nhau hơn, học tập lẫn nhau, giúp đỡ nhau giữ gìn phẩm chất cách mạng trong sáng của người đảng viên.

Việc cải tiến nội sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, dùng điển hình tiên tiến thúc đẩy chậm tiến đã có tác dụng giáo dục rất tốt nhất là đối với đảng viên mới. Trước đây trong cuộc họp chi bộ, các đảng viên mới thường rất ít phát biểu ý kiến, nay 70% số đồng chí này đã có nhiều tiên bộ rõ rệt. Nhiều đảng viên mới, như đồng chí Viên, đồng chí Láng, đồng chí Ất, v.v..., không những lao động giỏi, hăng hái áp dụng kỹ thuật mới mà còn nêu gương tốt trong việc nghiên cứu chấp hành đúng đắn chính sách thu, chia lương thực, phân phối hàng tiêu dùng công bằng, dân chủ, được quần chúng tín nhiệm.

Hơn một năm nay, kể từ khi học tập bảy bài học kinh nghiệm xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" của Trung ương, chi bộ Minh Thành đã tiếp tục phát huy tốt việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đảng viên, nhiều xã viên nói: "Trong Đảng, các anh đã có nhiều tiên bộ, đảng viên sửa chữa tốt việc ăn uống lãng phí, gương mẫu tham gia lao động sản xuất, sâu sát đồng ruộng, chúng tôi không ngừng phấn khởi mà còn rất tin tưởng".

Những việc làm trên đây của chi bộ đã tác động rõ rệt đến công việc sản xuất và chiến đấu của hợp tác xã: làm nghĩa vụ quân sự vượt mức huyện giao, từ vụ mùa năm 1967, Minh Thành đạt mục tiêu mỗi lao động làm một héc ta gieo trồng, giành 5,8 tấn thóc và 2,5 con lợn con trên một héc ta. Chi bộ Minh Thành đã trở thành trọng điểm chỉ đạo công tác rèn luyện, giáo dục đảng viên của đảng uỷ xã Khánh Thủy.

Tuy nhiên trong công tác rèn luyện, giáo dục đảng viên nói chung, chi bộ Minh Thành còn phải chú ý bồi dưỡng kiến thức về khoa học kỹ thuật, mạnh mẽ hơn nữa cho các đảng viên, đoàn viên thanh niên lao

động. Chi bộ cần thi hành các chế độ biện pháp đẩy mạnh hơn nữa phong trào bổ túc văn hoá nhằm nâng cao trình độ văn hoá cho đảng viên, đoàn viên và xã viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thụ khoa học kỹ thuật. Đó là một vấn đề lớn đang đặt ra trước chi bộ Minh Thành. Chi uỷ cần tăng cường kiểm tra, đấu tranh chống những tư tưởng chủ quan, thoả mãn với thành tích đã đạt được, không ngừng củng cố chi bộ và địa phương, phong trào sản xuất và chiến đấu của quần chúng tiến tới mạnh mẽ hơn nữa.